

เปิดประสบการณ์ใหม่กับสบู่ฟองวิปครีม สโนว์ซ สโนว์ แอลจี โซป อุดมสารสกัดชั้นยอดทั่วโลก เนรมิตผิวเนียนนุ่ม กระจ่างใส ล้ำลิกระดับเซลล์



เปิดประสบการณ์ใหม่กับสบู่ฟองวิปครีม สโนว์ซ สโนว์ แอลจี โซป อุดมสารสกัดชั้นยอดทั่วโลก เนรมิตผิวเนียนนุ่ม กระจ่างใส ล้ำลิกระดับเซลล์

เปลี่ยนความรู้สึกเดิมที่เคยสัมผัสกับฟองกระด้างของสบู่ไปโดยสิ้นเชิง เมื่อ โซลซีเครท (SeoulSecret) ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่แกะกล่อง สโนว์ซ สโนว์ แอลจี โซป (SNOWZ Snow Algae Soap) สบู่สำหรับผิวหน้าที่มีฟองวิปครีมเนื้อนุ่มเป็นจุดขาย ชวนให้ผู้ใช้รู้สึกถึงความอ่อนนุ่ม เบาสบาย เหนือชั้นไปกว่านั้นด้วยประสิทธิภาพของ 4 สูดยอดส่วนผสมคุณภาพอย่าง สาหร่ายหิมะแดง (Snow Algae), เชีย แบคเตอร์, น้ำมันรำข้าว และวิตามินบี 3 ที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อทุกสภาพผิวอย่างแท้จริง กลายเป็นเคล็ดลับสำคัญในการปกป้องความชุ่มชื้นของผิว ช่วยลดริ้วรอย ทำให้ผิวแลดูขาวกระจ่างใส เนียนนุ่มน่าสัมผัส แต่ง มีออร่าเพียงครั้งแรกที่ใช้

นับเป็นพัฒนาการอีกขั้นของผลิตภัณฑ์ชำระล้างอย่าง สบู่ เพราะนอกจากจะใช้เพื่อทำความสะอาดแล้ว ยังมีประสิทธิภาพในการซ่อมแซม บำรุง และฟื้นฟูได้ถึงชั้นเซลล์ผิว ซึ่งสโนว์ซ สโนว์ แอลจี โซป มีความพิเศษถึงสองแต่ง ประกอบด้วยคุณลักษณะแบบฟองวิปครีมอันเนียนนุ่ม ช่วยป้องกันและลดการเสียดสีระหว่างผิวหน้ากับนิ้วมือและฝ่ามือได้เป็นอย่างดี เพียงนำสบู่ สโนว์ซ สโนว์ แอลจี โซป ใส่ลงตาข่าย ชุบน้ำพอหมาด แล้วขยี้จนเกิดฟอง จากนั้นรีดฟองวิปครีมจากตาข่ายออก แล้วค่อยๆเกลี่ยโฟมให้ทั่วใบหน้าและลำคอเบาๆ ปอกทิ้งไว้ 2-3 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด หรือน้ำอุ่น แล้วใช้ผ้าขนหนูสะอาดซับใบหน้าอย่างเบามือ ผลลัพธ์ที่ได้คือความนุ่มสบายผิวในขั้นแรก ต่อมาคือผิวที่ดูขาวกระจ่างใส แต่งเนียนนุ่มจนสัมผัสได้

อีกหนึ่งไฮไลท์คือส่วนผสมคุณภาพจากทั่วโลกทั้ง 4 ได้แก่ สาหร่ายหิมะแดงหรือสโนว์ แอลจี (Snow Algae) ซึ่งเดิมเป็นสาหร่ายสีเขียว แต่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง เพื่อปกป้องเซลล์จากรังสียูวี มลภาวะ และสภาพแวดล้อมอันโหดร้าย เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ จึงเป็นที่มาของหิมะเรืองแสงสีแดงยามพระอาทิตย์สาดส่อง ส่งประกายเจิดจรัสกลายเป็นสีชมพูบนเทือกเขาหิมะสีขาวนั่นเอง สโนว์ซ สโนว์ แอลจี โซป เลือกใช้สารสกัดสาหร่ายหิมะแดงจากฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสารสกัดจากใต้ท้องทะเลลึก มีคุณสมบัติในการกระตุ้นยีนอายุยืน ซ่อมแซมเซลล์ผิว ชะลอริ้วรอย คงความอ่อนเยาว์ของผิว กระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจน ช่วยฟื้นฟูชั้นผิว Epidermis และชั้นผิว Dermis ป้องกันการสูญเสียน้ำ

น้ำใต้ผิว คั้นความอ่อนเยาว์ให้ผิวกลับมาสดใส เปล่งปลั่ง มีชีวิตชีวา นุ่มนวล ลดเลือนจุดต่างด้า และร่องรอยบนผิว หน้าได้อย่างชัดเจน

ส่วนผสมถัดมาคือ เชีย บัตเตอร์ (Shea Butter) โดยคัดสรรสารสกัดเชียบัตเตอร์จากทวีปแอฟริกา จากต้น African Shea Tree เปรียบเสมือนสมุนไพรพิเศษของชาวแอฟริกันและถูกนำไปใช้ผสมในเครื่องสำอางระดับโลกแล้ว เชียบัตเตอร์ อุดมไปด้วยคุณค่าจากวิตามินเอ ดี อี เอฟ ซึ่งสามารถดูแลถึงผิวชั้นในสุด ช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวให้มีชีวิตชีวา ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันของรูขุมขน เพิ่มความชุ่มชื้น ฟันฟูผิวจากรอยแผลเป็น และซ่อมแซมเซลล์ผิวที่ถูกทำลาย

นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของน้ำมันรำข้าว (Rice Bran Oil) ซึ่งเป็นสารสกัดคุณภาพสูง มีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ และอุดมไปด้วยวิตามิน ช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวี คั้นความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ลดอาการคันจากผิวแห้งแตก มีสารต้านเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของการเกิดสิว ลดรอยแดงและด้าที่เกิดจากสิว

ปิดท้ายด้วย วิตามินบี3 (Vitamin B3) มีส่วนช่วยให้กระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ผิวทำงานได้เป็นปกติ เพิ่มระดับเซราไมด์ทำให้ผิวกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีขึ้น ลดอัตราการเกิดเม็ดสีผิว สาเหตุของผิวด้า หมองคล้า และทำให้ผิวเรียบเนียน แลดูขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเอง ทั้งนี้ ส่วนผสมที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันทั้งสิ้นชนิดนั้นยังอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว ไม่ว่าจะเป็ผิวแห้ง ผิวมัน ผิวผสม หรือผิวแพ้ง่าย ก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

ความจริงแล้ว ก่อนการใช้เซรั่มและครีมบำรุงผิว เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับช่วงเวลาทำความสะอาดผิวอย่างสูงสุด เพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดี เป็นการเตรียมความพร้อมใบหน้าเพื่อรองรับการบำรุงอย่างล้ำลึก แต่มันจะดีกว่านั้นมาก หากสบูที่ใช้อยู่เป็นประจำมีประสิทธิภาพด้านการซ่อมแซม บำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าไปด้วยเพียงใช้ในขั้นตอนเดียว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/SeoulSecretThailand และ LINE: @seoulsecret